



### SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

\*

Ngày 22-2-2015

Chúa nhật 1 Mùa Chay

#### Vào hoang địa

#### LỜI CHÚA: Mc 1, 12-15

*Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.*

*Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng".*

#### SUY NIỆM

Mỗi khi bắt đầu mùa Chay, Hội Thánh lại mời chúng ta vào hoang địa với Đức Giêsu. Chính Thánh Thần đã dẫn đưa Ngài đến nơi đó, ngay sau khi Ngài chịu phép rửa của Gioan và nhận được Thánh Thần để lên đường đi sứ vụ. Bốn mươi ngày sống trong cô tịch và cầu nguyện. Một cuộc tĩnh tâm để định hướng tương lai, qua đó Đức Giêsu thấy rõ con đường Ngài phải đi, và qua đó Ngài cũng thấy mình bị Satan cám dỗ.

Mùa Chay là thời gian trở lại với Chúa và nhận ra những cám dỗ đang bủa vây tôi, những cám dỗ mới hay cám dỗ cũ dưới lớp áo mới. Nếu đời tôi là một chuỗi những chọn lựa, thì nó cũng là một chuỗi những cám dỗ. Tôi có tự do để chọn giữa cái tốt và cái xấu. Giữa những cái tốt, tôi có tự do để chọn cái tốt hơn. Biết mình đã lạc hướng hay lệch hướng là điều cần thiết.

(xem tiếp trang 2)

“Tôi mong muốn biết bao rằng nơi nào Giáo hội hiện diện, đặc biệt là các giáo xứ và các cộng đoàn của chúng ta, nơi ấy sẽ trở thành những hải đảo thương xót giữa lòng đại dương vô cảm!”

(Sứ điệp Mùa Chay 2015)

### Công nghị Hồng y thường lệ với nghi thức trao mũ cho các tân Hồng y

WHĐ (15.02.2015) – Tiếp theo Công nghị Hồng y ngoại thường diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng Hai, lúc 11g00 sáng thứ Bảy 14-02-2015, tại Vương cung thánh đường Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tọa Công nghị Hồng y thường lệ và công khai để trao mũ, nhậm hồng y và chỉ định tước hiệu nhà thờ cho các tân Hồng y đã được ngài công bố hôm 04-01.

Trong số 20 tân Hồng y được vinh thăng trong Công nghị lần này, vắng mặt Đức Tổng giám mục Pimiento Jose de Jesus Rodriguez, nguyên Tổng giám mục Manizales, Colombia, vì lý do sức khỏe. Vị Hồng y thứ chín của Giáo hội Công giáo Colombia năm nay 96 tuổi, sẽ nhận tước vị hồng y tại Colombia trong vài ngày tới.

Nghi thức trao mũ hồng y được cử hành dưới hình thức một buổi Phụng vụ Lời Chúa.



Tham dự nghi thức có Hồng y đoàn, khoảng 100 giám mục và 8.000 tín hữu, trong đó có thân nhân, bạn hữu và giáo hữu của các tân Hồng y. Đặc biệt, Đức nguyên giáo hoàng Bênêdictô XVI cũng đến tham dự theo lời mời của Đức Phanxicô.

(xem tiếp trang 3)

### Đức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng Năm mới âm lịch

WHĐ (16.02.2015) – Hôm Chúa nhật 15-02, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chúc bình an hạnh phúc đến tất cả những ai đang chuẩn bị đón mừng năm mới âm lịch, ở vùng Viễn Đông và nhiều nơi khác trên thế giới. Sau khi đọc kinh Truyền Tin, ngài nói với các tín hữu tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói rằng những ngày lễ hội như thế là cơ hội để tái khám phá và sống tình huynh đệ sâu đậm hơn, đó là mối liên kết quý báu cho đời sống gia đình, và là nền tảng của đời sống xã hội. Đức Thánh Cha hy vọng rằng mỗi năm việc trở về với nguồn cội con người và gia đình sẽ giúp các dân

tộc này xây dựng một xã hội trong đó các mối tương quan liên vị được đan kết trong sự tôn trọng, công lý và bác ái.

Trong số những khách hành hương có mặt tại Roma vào cuối tuần này, có cả những người cùng đi với các tân Hồng y vừa được Đức Thánh Cha tấn phong trong Công nghị Hồng y diễn ra hôm thứ Bảy 14-02 tại Vương cung thánh đường Vatican.

Năm Âm lịch Ất Mùi (2015) bắt đầu từ ngày thứ Năm 19 tháng Hai 2015, ngay sau ngày thứ Tư lễ Tro. ■

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Con người hôm nay không yếu đuối hơn ngày xưa. Nhưng có lẽ nó bị cám dỗ nhiều hơn xưa, vì cuộc sống tiến bộ cho người ta nhiều chọn lựa. Tôi phải chọn kênh truyền hình, chọn băng video, chọn một loại vải, một kiểu áo, chọn chỗ giải trí tối nay. Có những áp lực đè nặng trên chọn lựa của tôi: áp lực của quảng cáo, khuyến mãi, áp lực của mode, của bạn bè, của dư luận... Có những mời mọc nhắm vào các giác quan của tôi. Các giác quan như những cánh cửa mở của căn nhà trống trải. Bao kích thích kêu gọi như luồng gió lùa vào nhà. Thắng được những đòi hỏi vô độ của thân xác đòi hỏi một sự tự chủ lớn lao. Thắng được những đam mê mù quáng của con tim cần có một thái độ anh hùng từ bỏ. Thắng được sự cứng cõi, cố chấp của trí tuệ cần có một lòng khiêm tốn mở ra trước chân lý. Cuộc đời là một cuộc chiến đấu không ngừng, vì con người vẫn nghiêng như tháp Pisa. Cần phải tập nghiêng về điều ngược lại để tạo lập được sự quân bình trong cuộc sống.

Nói cho cùng, cám dỗ nào cũng khiến con người khép kín, chỉ nghĩ đến mình và sống cho mình. Cám dỗ im lặng vì sợ liên lụy. Cám dỗ giả mù trước sự thật rành rành. Cám dỗ thỏa hiệp với sự dữ để được yên thân. Cám dỗ sống một đời sống tầm thường và buông thả. Cái cao cả của con người là chiến đấu và chiến thắng. Chỉ khi nhận Thiên Chúa và tha nhân làm trung tâm, con người mới thành người trọn vẹn.

Ước gì mỗi Kitô hữu đều có bản lãnh của Đức Giêsu để chiến thắng sự nặng nề, nhỏ mọn của mình. Nhưng trước hết, chúng ta cần ăn chay và cầu nguyện.

### CÂU NGUYỆN

Như đóa sen trong đầm lầy,  
xin giữ tâm hồn con thanh khiết.

Giữa một thế giới đầy hình ảnh  
vấn đục,  
xin gìn giữ mắt con.

Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc,  
xin dạy con biết trân trọng thân xác.  
Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi  
tình dục,  
xin thanh lọc trí tưởng tượng của  
con.

(xem tiếp trang 3)

## Bộ Phụng vụ và Kỷ luật các Bí tích công bố Tập sách “*Hướng dẫn giảng thuyết*”

WHĐ (12.02.2015) – Ngày 10-02-2015, Bộ Phụng vụ và Kỷ luật các Bí tích đã công bố Tập sách *Hướng dẫn giảng thuyết*, với Lời mở đầu là Sắc lệnh của Đức hồng y Antonio Cañizares Llovera, nguyên Bộ trưởng, ký ngày 29-06-2014, đại lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Đồng ký tên là Đức Tổng giám mục Arthur Roche, Thư ký của Bộ.

Sau đây là nội dung của Lời mở đầu:

“Thật là ý nghĩa khi Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn *Evangelii Gaudium* đã muốn dành sự quan tâm đặc biệt cho bài giảng. Tại Thượng Hội đồng Giám mục, các Giám mục đã đề cập cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực của hiện tình giảng thuyết, và các Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng “Lời Chúa” (*Verbum Domini*) và “Bí tích Tình yêu” (*Sacramentum Caritatis*) của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI cũng đã đề ra các hướng dẫn cho các nhà giảng thuyết.

Tập sách *Hướng dẫn giảng thuyết* này được soạn thảo theo nhãn quan trên đây, đồng thời ghi nhớ những quy định của Hiến chế về Phụng Vụ Thánh “*Công đồng thánh*” (*Sacrosanctum Concilium*), cũng như các giáo huấn của Huấn quyền tiếp theo, và trong ánh sáng “*Những điều cần biết trước trong Sách các Bài đọc*” (*Praenotanda Ordo Missae Lctionum*) và “*Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma*” (*Institutio Generalis Missalis Romani*).

Phần thứ nhất – Bài giảng và khung cảnh phụng vụ – mô tả bản chất, vai trò, chức năng, và khung cảnh cụ thể của bài giảng. Phần này cũng xác định một vài khía cạnh khác, như: chỉ thừa tác viên có chức thánh mới được giảng, bài giảng phải tham chiếu Lời Chúa, chuẩn bị bài giảng gần và xa, và người nghe giảng.

Phần thứ hai – Nghệ thuật giảng thuyết (*Ars praedicandi*) – trình bày các vấn đề thiết yếu về phương pháp và nội dung mà nhà giảng thuyết phải biết và ứng dụng vào việc dọn giảng và thuyết giảng. Phần này đưa ra các gợi ý giải thích – mang tính hướng dẫn chứ không phải chỉ có thế – cho chu kỳ Phụng vụ các ngày Chúa nhật và lễ trọng, bắt đầu từ trung tâm của Năm phụng vụ (Tam nhật thánh và Mùa Phục sinh, Mùa Chay, Mùa Vọng, Mùa Giáng sinh

và Mùa Thường niên), cũng như các Thánh Lễ ngày thường, lễ Hôn phối và lễ An táng. Trong những ví dụ này, các tiêu chí nêu ra trong phần thứ nhất của Tập Hướng dẫn được áp dụng: ý nghĩa tiên trưng của Cựu Ước đối với Tân Ước, tầm quan trọng của việc đọc Phúc Âm, thứ tự của các bài đọc, và mối quan hệ giữa Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể, giữa sứ điệp Kinh Thánh và các bản văn phụng vụ, giữa cử hành và đời sống, và giữa việc lắng nghe lời Chúa với từng cộng đoàn cụ thể.

Sau bản văn chính, có hai phụ lục. Phụ lục một là các tham chiếu Sách Giáo lý theo các chủ đề giáo lý khác nhau trong các bài đọc cho mỗi Chúa nhật và lễ trọng của chu kỳ ba năm, nhằm cho thấy mối liên hệ giữa bài giảng và giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Phụ lục hai là các tham chiếu Huấn quyền khác nhau về bài giảng.

Văn bản này đã được trình cho từng vị trong Bộ Phụng vụ và Kỷ luật các Bí tích, và đã được xem xét và thông qua tại các Khoá họp thường lệ ngày 07 tháng Hai và 20 tháng Năm, năm 2014. Sau đó đã được đệ trình Đức giáo hoàng Phanxicô, và ngài đã phê chuẩn việc công bố Tập sách *Hướng dẫn giảng thuyết* này. Do đó, Bộ đã cho phổ biến, với mong muốn rằng “bài giảng thực sự sẽ là một trải nghiệm sâu đậm và hân hoan về Thánh Thần, một cuộc gặp gỡ đầy an ủi với lời Thiên Chúa, một nguồn mạch canh tân và tăng trưởng thường xuyên” (*Evangelii Gaudium*, 135). Mỗi nhà giảng thuyết, khi mang lấy những tâm tình như của Thánh Tông đồ Phaolô, sẽ càng hiểu thêm rằng “Thiên Chúa đã xét chúng tôi đáng được Người ký thác cho việc rao giảng Tin Mừng thế nào, thì chúng tôi cũng rao giảng thế ấy: không cần đẹp lòng người ta, nhưng là đẹp lòng Thiên Chúa, lắng hạch xét lòng dạ chúng tôi” (1 Thes 2,4).

Bản dịch Tập Hướng dẫn này sang các ngôn ngữ chính do Bộ Phụng vụ thực hiện, và các bản dịch sang các ngôn ngữ khác do các Hội đồng Giám mục liên hệ chịu trách nhiệm. Không được có bất cứ điều gì ngược lại”.

Văn phòng Bộ Phụng vụ và Kỷ luật các Bí tích,

ngày 29 tháng Sáu 2014,

Đại lễ kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ

## Công nghị Hồng y thường lệ với nghi thức trao mũ cho các tân Hồng y

Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, Đức tân Hồng y Dominique Mamberti, Chủ tịch Tối cao Pháp viện Toà Thánh, thay mặt cho các tân Hồng y chào và cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài cũng chào Đức nguyên giáo hoàng Bênêdictô.

Buổi cử hành phụng vụ tiếp tục với lời nguyện và bài trích thư thứ nhất của thánh tông đồ Phaolô gửi tín hữu Côrintô (12,31–13,13), thường gọi là bài ca đức ái. Dựa vào bài đọc này, Đức Thánh Cha nhấn nhủ các tân Hồng y: Trở thành hồng y là được tháp nhập vào Giáo hội Rôma, Giáo hội đứng đầu cộng đoàn bác ái hoàn vũ – theo kiểu nói rất đẹp của thánh Inhaxiô Antiôkia. Như thế chúng ta được mời gọi ra khỏi chính mình và những thói quen dễ dãi của mình để phục vụ sứ mạng của Giáo hội, một sứ mạng vươn tới những chân trời xa hơn...

Đức Thánh Cha nói: “Tước vị hồng y chắc chắn là một phẩm tước cao quý, nhưng không phải là địa vị vinh dự. Từ cardinale (hồng y), có nghĩa là bản lề, nói rõ điều đó: vì thế đó không phải là điều gì phụ thuộc, trang trí, làm cho ta nghĩ đến tấm huy chương, nhưng là một cột trụ, một điểm tựa và động



lực thiết yếu đối với đời sống của cộng đoàn. Anh em là cột trụ và anh em được tháp nhập vào Giáo hội Rôma, là Giáo hội đứng đầu cộng đoàn bác ái hoàn vũ. Trong Giáo hội, mọi chức vụ thủ lãnh đều xuất phát từ đức bác ái, phải được thực thi trong đức ái và lấy đức ái làm mục đích. Cả trong lĩnh vực này, Giáo hội tại Rôma đóng một vai trò gương mẫu. Theo cách thức của Giáo hội Roma, mỗi Giáo hội địa phương cũng được mời gọi, trong phạm vi của mình, đứng đầu trong đức ái. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bài ca đức ái trong thư thứ nhất của thánh tông đồ Phaolô gửi tín hữu Côrintô là lời hướng dẫn chúng ta trong nghi thức này và cho sứ vụ của anh em, đặc biệt là đối với những người trong anh em sẽ gia nhập Hồng y đoàn ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ thật khôn ngoan khi để cho mình được hướng dẫn, trước hết là tôi và anh em cùng với tôi, bằng những lời linh hứng của Thánh Tông đồ Phaolô,

đặc biệt trong đoạn mà ngài kể ra những đặc tính của đức ái”.

“Xin Mẹ Maria giúp chúng ta biết lắng nghe. Mẹ đã trao tặng thế giới Đấng là Con Đường tuyệt hảo, chính là Chúa Giêsu, là Tình yêu nhập thể; xin Mẹ giúp chúng ta đón nhận lời này và luôn đi trên con đường này. Xin Mẹ giúp chúng ta, qua thái độ của người mẹ khiêm nhu và dịu dàng, để đức bác ái, hồng ân của Thiên Chúa, được lớn lên ở nơi nào có khiêm nhu và dịu dàng” ...

Sau bài huấn dụ là nghi thức chính yếu. Đức Thánh Cha giải thích: “Chúng tôi sắp gọi một số người anh em gia nhập Hồng y đoàn, để các vị được hiệp nhất với Toà thánh Phêrô bằng một mối dây bền chặt hơn, trở nên thành phần của hàng giáo sĩ Rôma, và cộng tác mật thiết hơn với sứ vụ tông đồ của chúng tôi. Mang phẩm phục màu đỏ, các vị Hồng y sẽ là những chứng nhân can trường của Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài tại thành Rôma cũng như tại những nơi xa xăm nhất”.

Tiếp theo, Đức Thánh Cha xưng tên 20 vị tân Hồng y. Sau đó, các Hồng y tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và Tin Mừng của Chúa, luôn luôn tuân phục Toà Thánh và Thánh Phêrô nơi bản thân Đức Thánh Cha Phanxicô và các đấng kế vị ngài được bầu lên hợp pháp; luôn bảo tồn sự hiệp thông với Giáo hội Công giáo; không bao giờ tiết lộ những điều cần giữ kín; hết sức chuyên cần và trung tín thi hành các nhiệm vụ được giao phó.

Từng tân Hồng y lần lượt tiến lên quỳ trước Đức Thánh Cha để nhận mũ đỏ, nhẫn và sắc chỉ cùng với tước hiệu thánh đường được Đức Thánh Cha chỉ định. Các tân Hồng y trao đổi cử chỉ bình an với Đức Thánh Cha Phanxicô, đến chào Đức Bênêdictô và các Hồng y khác, rồi trở về hàng ghế dành riêng.

Nghi thức trao mũ, nhẫn hồng y kết thúc với Kinh Lạy Cha và lời nguyện

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin nâng con lên cao  
vượt qua những thềm muốn chiếm  
đoạt,  
để biết tự hiến trong yêu thương.

Xin đừng để con phung phí sức lực  
vào những chuyện tình cảm chóng  
qua,  
nhưng giúp con tự rèn luyện mình  
để gánh vác cuộc sống Chúa mời  
gọi.

Như đóa sen trong đầm lầy,  
xin giữ thân xác con thanh khiết. ■

*Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ*

của Đức Thánh Cha xin cho các tân Hồng y kiên trì xây dựng Giáo hội với đức tin toàn vẹn và tâm trí tinh tuyền.

Công bố quyết định tuyên thánh cho 4 Chân phước

Cũng trong Công nghị này, Đức Thánh Cha đã công bố quyết định tuyên thánh cho 4 Chân phước.

Trước hết, Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, nhân danh Giáo hội cùng với các Hồng y và Giám mục đang hiện diện, xin Đức Thánh Cha ghi tên 3 vị Chân phước sau đây vào Sổ bộ các Thánh của Giáo hội Công giáo:

– Chân phước Jeanne-Emilie Villeneuve (1811–1854), người Pháp, sáng lập Dòng các Nữ tu Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội ở thành phố Castres, miền Nam nước Pháp.

– Chân phước Maria Alphonsa Danil Ghattas (1843–1927), người Palestine, sáng lập dòng Mân Côi Rất thánh tại Thánh Địa.

– Chân phước Maria Chúa Giêsu Chịu Đóng đinh (Maria Baouardy) (1846–1678), người Palestine, nữ đan sĩ dòng Cát Minh.

Đức Thánh Cha đã chấp thuận và quyết định ghi tên ba vị Chân phước này cùng với Chân phước Maria Cristina Brando vào Sổ bộ các Thánh trong một nghi lễ long trọng vào ngày 17 tháng Năm sắp tới.

Chân phước Maria Cristina Brando còn gọi là Maria Cristina Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội (1856-1906), người Ý, sáng lập Dòng các Nữ tu Hy tế Đền tội cho Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. ■

## Khai mạc Công nghị Hồng y ngoại thường

WHĐ (13.02.2015) – Sáng thứ Năm 12 tháng Hai 2015, tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican, Đức Thánh Cha đã khai mạc Công nghị Hồng y ngoại thường. Tham dự Công nghị này có 165 Hồng y, trong đó có 20 Hồng y sẽ được vinh thăng vào thứ Bảy sắp tới (25 vị vắng mặt vì nhiều lý do). Công nghị nhóm họp trong hai ngày, 12 và 13 tháng Hai.

Sau khi đọc Kinh giờ Ba và lời chào mừng của Đức hồng y Niên trưởng Sodano, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chào các Hồng y tham dự Công nghị, nói lên tính hiệp đoàn trong Giáo hội.

Ngài cũng cảm ơn Đức hồng y Rodríguez Maradiaga và Đức giám mục Marcello Semeraro đã trình bày các công việc mà Hội đồng Tư vấn gồm 9 Hồng y đã thực hiện về việc cải tổ Giáo triều Rôma: “Tổng hợp của các ngài là kết quả của rất nhiều đề nghị, của các vị đứng đầu các cơ quan Toà Thánh cũng như của các chuyên gia, mục tiêu vẫn là làm sao vận hành tốt hơn, hợp tác hiệu quả hơn và có được sự minh bạch trọn vẹn để thực sự thúc đẩy tính công nghị và tính hiệp đoàn. Cải tổ là phương thế cho một chứng tá Kitô giáo mạnh mẽ hơn, một tinh thần đại kết hiệu quả hơn, một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với mọi người”.

Trong các cuộc thảo luận trước khi diễn ra Mật nghị Hồng y bầu giáo hoàng hồi tháng Ba 2013, đa số các Hồng y đều mong đợi cuộc cải tổ này sẽ cải thiện căn tính của Giáo triều, là cơ quan giúp người Kế vị Thánh Phêrô thực thi sứ vụ mục tử tối cao, vì thiện ích và để phục vụ Giáo hội phổ quát và các Giáo hội địa phương. Chính trong khi thi hành sứ vụ này mà đức tin và sự hiệp thông của dân Chúa được củng cố, và sứ vụ cụ thể của Giáo hội trong thế giới được thể hiện. “Chắc chắn không dễ gì đạt được mục tiêu này. Phải có thời gian và quyết tâm, nhưng nhất là phải có sự hợp tác nhiều hơn. Trước hết chúng ta phải dựa vào Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn Giáo hội thực sự, và phải cầu nguyện xin ơn biết phân định. Vì thế, có Chúa Thánh Thần trợ giúp, cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ đạt hiệu quả nhờ sự đóng góp của mỗi người, khi chúng ta biết phát biểu trong sự trung thành với Huấn quyền và ý thức rằng mọi sự đều phải

quy về luật tối thượng là phần rỗi các linh hồn”.

Trong phần trình bày với Công nghị Hồng y, Đức hồng y Rodríguez Maradiaga chủ yếu tập trung nói về việc cải tổ Giáo triều Rôma và một số vấn đề khác như những quy định của Thượng Hội đồng Giám mục; công việc của Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên; và những mối tương quan với những tổ chức kinh tế của Toà Thánh (COSEA và IOR).



Đức cha Marcello Semeraro, thư ký của Nhóm C9, đã trình bày những nét chính về việc cải tổ Giáo triều Rôma, dưới ánh sáng của cuộc họp của những vị đứng đầu các Bộ vào tháng 11-2014. Những vấn đề cần được xem xét là nhiệm vụ của Giáo triều Rôma; mối tương quan giữa Giáo triều và những cơ quan khác như các Hội đồng Giám mục; những tiêu chuẩn để hợp lý hoá và đơn giản hoá để hướng dẫn các nhiệm vụ của Giáo triều; Phủ Quốc vụ khanh; sự phối hợp giữa các Bộ trong Giáo triều; tương quan giữa tu sĩ và giáo dân; và những thủ tục cần phải làm khi chuẩn bị cho Tông hiến mới.

Các Hồng y cũng đã tham khảo về việc thành lập hai Bộ mới. Bộ thứ nhất bao gồm những cơ quan mà cho tới nay liên quan đến giáo dân, gia đình và đời sống. Bộ thứ hai đảm trách các vấn đề liên quan đến bác ái, công lý và hoà bình. Có thể tăng cường thêm nhờ sự cộng tác của các Hội đồng Toà Thánh và các Hàn lâm viện dành cho các chủ đề trên.

Theo nhận xét của cha Lombardi, các phát biểu trong khóa họp buổi sáng của 12 vị giám chức, chủ yếu là các Hồng y, đều là những vị biết rõ những hoạt động của Giáo triều, mặc dù có những đóng góp thuộc các bối cảnh rất đa dạng. Có nhận xét rằng việc cải tổ có 2 khía cạnh: thần học và

pháp lý, và nhiều trong số những đề nghị cải tổ liên quan đến giáo luật và thẩm quyền của Giáo hội, cũng như đến các mối tương quan với hàng giám mục. Cũng nên ghi nhận rằng Đức giáo hoàng không những được Giáo triều trợ giúp, mà cả Hồng y đoàn và Thượng Hội đồng Giám mục nữa. Về mặt này, những chủ đề về tính công nghị và tính hiệp đoàn đã được thảo luận, và các hồng y đã dành ưu tiên cho tính hiệp đoàn hơn là tính công nghị.

Vấn đề tiếp tục huấn luyện các nhân viên Giáo triều cũng đã được bàn đến và các Hồng y đã xét đến khả năng luân phiên đảm nhận trách nhiệm để tránh rơi vào lối mòn. Trong lĩnh vực này, các Hồng y đã đưa ra những ý kiến thuận và nghịch. Các ngài nhấn mạnh rằng có một số lĩnh vực đòi

hỏi mức độ chuyên môn cao và vì thế, thay đổi là không hợp lý.

Chiều hôm trước, thứ Tư 11 tháng Hai, Hội đồng Hồng y Tư vấn đã kết thúc Khóa họp diễn ra trong ba ngày bàn về việc cải tổ Giáo triều Rôma. Cha Lombardi cho biết Hội đồng Hồng y Tư vấn sẽ tiếp tục nhóm họp trong các ngày từ 13 đến 15 tháng Tư sắp tới.

Cũng theo cha Lombardi, dự kiến trong thời gian ngắn sắp tới không có tài liệu nào được công bố; cần có thời gian lâu dài, vì các hồng y đang soạn thảo một Tông hiến mới chứ không đơn giản là hiệu chỉnh Tông hiến cũ.

Trong ngày làm việc cuối cùng, trước hết Hội đồng chuẩn bị cho Công nghị Hồng y sẽ diễn ra vào ngày hôm sau, thứ Năm 12 và thảo luận về bản báo cáo mà Đức hồng y Maradiaga sẽ trình bày trước Công nghị. Cũng trong buổi sáng, không có mặt Đức Thánh Cha vì ngài phải chủ sự buổi tiếp kiến chung, Đức hồng y Pell đã thông báo với Hội đồng Hồng y Tư vấn về hoạt động và tổ chức của Hội đồng kinh tế.

Buổi chiều, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, Đức hồng y O'Malley đã tường trình về Đại hội toàn thể của Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên vừa kết thúc. ■